



๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และการเตรียมความพร้อมการบริหารงานสวัสดิการสังคมตามนโยบายรัฐบาลและการถ่ายโอนภารกิจ”

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบล / นายกเทศมนตรี ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการและใบสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ร่วมกับชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และการเตรียมความพร้อมการบริหารงานสวัสดิการสังคมตามนโยบายรัฐบาลและการถ่ายโอนภารกิจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจของตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามร่างแผนกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ เป้าหมายการถ่ายโอนภารกิจงานจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ อปท.ทั้ง ๗ ภารกิจ และทราบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ การใช้ระบบสารสนเทศการฐานข้อมูลเบี้อย่างชีพ และแนวทางการโอนงบประมาณเบี้อย่างชีพผู้สูงอายุโดยกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดจัดทำโครงการฯ ดังกล่าวในวันที่ ๑๑ - ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท บุรีรัมย์ อำเภอมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช และชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเข้าอบรมได้โดยและสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘ (๑) ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นของรัฐจัด โดยให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยาธร ท่อแก้ว)

ผู้อำนวยการโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม

โทรศัพท์ ๐๒-๐๔๑-๔๔๔๔ โทรสาร (อัตโนมัติ) ๐๒-๒๗๖-๕๕๕๗



หนังสือมอบอำนาจ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

ข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะววรรณ ตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอมอบอำนาจให้ รองศาสตราจารย์ ดร.
วิทยธร ท่อแก้ว ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้มอำนาจในการยื่นข้อเสนอโครงการลงนามในสัญญา ลงนามในสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติม การส่งมอบงาน การขอรับเงินค่าจ้าง และงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องในการดำเนินงานการบริการวิชาการ
แก่สังคม โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การบูรณาการฐานข้อมูลสถิติการสังคมด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ
การเตรียมความพร้อมการบริหารงานสวัสดิการสังคมตามนโยบายรัฐบาลและการถ่ายโอนภารกิจ” จนเสร็จสิ้น
แทนข้าพเจ้าได้กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปภายในขอบข่ายแห่งหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือเสมือนหนึ่ง
ว่าข้าพเจ้าได้กระทำการนั้นด้วยตัวข้าพเจ้าเอง และข้าพเจ้าขอรับผิดชอบทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้า
ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะววรรณ)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยธร ท่อแก้ว)
ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม
สาขาวิชานิติศาสตร์

ลงชื่อ.....พยาน
(นางเปรมปรีดี ไทยเที่ยง)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางภัชชญาณี วิทยธรรัตน์)



โครงการฝึกอบรม

เรื่อง “การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และการเตรียมความพร้อมการบริหารงานสวัสดิการสังคมตามนโยบายรัฐบาลและการถ่ายโอนภารกิจ”

๑. หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้กับประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงได้มีการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่และภารกิจหลายประการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งในด้านการให้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทความพร้อมด้านทรัพยากรชุมชนของท้องถิ่นที่มีอยู่

นอกจากนั้นการดำเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องดำเนินไปตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผน การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร รวมถึงตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ภารกิจด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส การจัดสวัสดิการสังคมเป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาจจะเลือกทำตามอำนาจหน้าที่ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นหลักประกันด้านพื้นฐานของการบริการสาธารณสุขของรัฐภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ได้ให้ความสำคัญกับคนพิการ โดยเน้นย้ำถึงศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชน การได้รับความคุ้มครองที่เท่าเทียมกันไม่ถูกเลือกปฏิบัติ การมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้พิการ ชุมชนและประชาชนทั่วไป ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งการจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่างๆ นั้นต้องเป็นการทำงานแบบพหุภาคีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ประชาชนและรัฐ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจแล้ว คือตามนโยบายตามรัฐบาล ได้แก่ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และเงินเบี้ยความพิการ

ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้ออก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ และ

รวมถึงยังมีการปรับเปลี่ยนวิธี การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุดที่มท๐๘๑๐.๖/ว๖๘๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศการจัดการ ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการจัดสรรงบประมาณด้านเบี้ยยังชีพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพงานด้านสวัสดิการและการจัดการฐานข้อมูลให้เที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ ประกอบกับโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment) เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง โดยกรมบัญชีกลาง จะเป็นหน่วยที่รับผิดชอบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการโดยการโอนเข้าบัญชีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าว ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้กำหนดนโยบายและผู้อนุมัติโครงการ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติงบประมาณและผู้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม และข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้นำนโยบายและโครงการไปปฏิบัติ ซึ่งต้องการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งมีการระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนากระบวนการด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านแนวคิด วิธีการบริหารจัดการ ตลอดจนบุคลากรให้พร้อมรับบทบาทหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้นและสามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหาในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นควรดำเนินโครงการ “การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และการเตรียมความพร้อมการบริหารงานสวัสดิการสังคมตามนโยบายรัฐบาลและการถ่ายโอนภารกิจ”

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจของตาม พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของงานสวัสดิการสังคม

๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม และตามแนวทางหนังสือสั่งการ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม และตามแนวทางหนังสือสั่งการ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เทคนิคและแนวทางในการใช้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท๐๘๑๐.๖/ว๖๘๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และหนังสือที่เกี่ยวข้องและแนวทางการจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ

๒.๔ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ได้ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การคำนวณอายุของผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามระเบียบ

๒.๕ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในเรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๖ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม การจ่ายเงินในระบบ e-Social Welfare

๒.๗ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ได้รับทราบแนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ กฎหมาย และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

๓. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรด้วยบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

๓.๑. ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา/ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการสำนัก/กองสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายฯ นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

๓.๒ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนและงานสังคมสงเคราะห์หรือ บุคลากรอื่นที่บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาต

๔. รายละเอียดหลักสูตร

๔.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ เทคนิคและแนวทางในการใช้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบิยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๒ การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบิยยังชีพผู้สูงอายุและเบิยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment)

๔.๓ ขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และสามารถพัฒนาการดำเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๔.๔ การตั้งงบประมาณเบิยยังชีพผู้สูงอายุ เบิยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ตาม พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ

๔.๕ การเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจของตาม พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของงานสวัสดิการสังคม

๕. วิธีการจัดกิจกรรม

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยวิธีการบรรยาย อภิปราย ประชุมกลุ่มย่อยและฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรผู้รับผิดชอบโดยตรงจากชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

๖. การรับรองผล

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต่ำกว่า ๘๐% ของระยะเวลา จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการเข้าร่วมโครงการฯ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๗. ค่าลงทะเบียน

๗.๑ ใช้งบประมาณหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม เป็นค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ เบิกได้เต็มจำนวน (ออกใบเสร็จรับเงินโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) ประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง - เครื่องดื่ม, อาหารกลางวัน, กระจเป่า, เอกสารประกอบการฝึกอบรม, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าสถานที่สำหรับจัดอบรม และประกาศนียบัตร

๗.๒ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบิยเลี้ยง ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฯ ได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ เทคนิคและแนวทางในการใช้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบิยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๘.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบิยยังชีพผู้สูงอายุและเบิยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment)

๘.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และสามารถพัฒนาการดำเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๘.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจในเรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบิยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบิยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบิยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบิยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบิยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบิยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

๙. การรับสมัครและการลงทะเบียน

ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อสำรองที่นั่งพร้อมส่งใบสมัครการฝึกอบรม และสำเนาหลักฐานการโอนเงิน ใบนำฝาก Pay-In Slip ได้ที่

๙.๑ ทางไปรษณีย์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๙/๙ หมู่ ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๙.๒ ไลน์ไอดี (Line ID) psc-stou หรือ stou-psc

๙.๓ ทางโทรสาร ๐๒-๐๗๗-๘๓๘๘

กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา เมืองทองธานี

ชื่อบัญชี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มสธ.

เลขที่บัญชี ๑๔๗-๐-๒๕๕๙๘-๑

ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๖๕-๐๖๑-๒๘๒๘



โครงการฝึกอบรม

เรื่อง “การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และการเตรียมความพร้อมการบริหารงานสวัสดิการสังคมตามนโยบายรัฐบาลและการถ่ายโอนภารกิจ”

จัดโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ร่วมกับ ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

วันที่ ๑๑ - ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท บุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ลงทะเบียนอบรม/รับเอกสารประกอบการอบรม

- บรรยาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โดย **อาจารย์ชัชวาลย์ วงศ์สุวรรณค์**

ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

- บรรยายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment) ตามระเบียบแก้ไข (ฉบับที่ ๔)

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

- บรรยายเรื่อง

๑. แนวทางการรับลงทะเบียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และงบประมาณ ๒๕๖๖ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถลงทะเบียนและรับเงินได้หรือไม่และต้องดำเนินการตรวจสอบแบบไหน

๒. แนวทางการการแสดงตน การยืนยันบัญชี ของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ต้องดำเนินการอย่างไร

๓. การเตรียมความพร้อม ในการลงทะเบียน หากในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นหน่วยงานรองรับงบประมาณ โดยตรงจากสำนักงบประมาณ ต้องรับลงทะเบียนแบบไหน และต้องตั้งงบประมาณแบบไหน

๔. บรรยายปัญหาในการปฏิบัติงานการระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้องบันทึกแบบไหน และกรณีผู้สูงอายุและคนพิการย้ายต้องบันทึกแบบไหนผู้มีสิทธิจึงไม่เสียสิทธิ และสามารถดูแลการโอนงบประมาณแต่ละเดือนต้องดูระบบตรงเมนูไหน ในระบบสารสนเทศขึ้นว่าย้ายที่อยู่ ย้ายเข้าทะเบียนบ้านกลาง หรือไม่ถูกต้องไปเบิกจ่ายเพราะอะไร ตรวจสอบตรงไหน

๕. บรรยายปัญหาในการปฏิบัติงานการระบบการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ของกรมบัญชีกลางต้องดูรายงานแบบไหน และต้องจัดทำบันทึกการเบิกจ่ายและการรายงานผลอย่างไร เพื่อเก็บไว้ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ

๖. การคืนเงินงบประมาณกรณีจ่ายเงินให้กับผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน และภายหลังตรวจสอบพบ ต้องคืนให้หน่วยงานไหน อย่างไร โอนเข้าบัญชีไหน

๗. กรณีโอนงบประมาณไม่สำเร็จปลายปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำอะไร และกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเหลือจ่ายมาในรูปแบบไหน แล้วเงินในระบบ Gfmis ที่เหลือจะต้องส่งคืนหรือไม่

๘. กรณีการย้ายและมาขึ้นทะเบียนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘ ให้ลงทะเบียนนับตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายน จะต้องลงทะเบียนแบบไหน และต้องจ่ายเงินย้อนให้หรือไม่

๙. กรณีผู้มีสิทธิไม่มาติดต่อขอรับเงินและข้ามปีงบประมาณ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเบิกเงินให้กับผู้มีสิทธิได้ทันในปีงบประมาณ และปล่อยให้ข้ามปีงบประมาณ จะต้องดำเนินการแบบไหน และเป็นอำนาจของใครในการเบิกจ่าย และใช้งบประมาณตรงไหนมาจ่ายให้ผู้มีสิทธิ

๑๐. ปัญหาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทำไมผู้สูงอายุหลายคนถึงถูกเรียกคืนเงินย้อนหลัง? แล้วจะอย่างไร กับปัญหาดังกล่าว"เพื่อให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับความสะดวกจากการถูกเรียกเงินที่ได้รับไปคืนจากราชการ"

โดย **อาจารย์ชัชวาลย์ วงศ์สุวรรณค์**

**ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย**

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

- เตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจของตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับปัจจุบันได้มีร่างแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ได้มีเป้าหมายการถ่ายโอนภารกิจงานจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก จำนวน ๗ ภารกิจ ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าว คือ

๑. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

๒. การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

๓. งานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)

๔. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

๕. การจัดตั้งและการดำเนินการของสภาเด็กและเยาวชน

๖. ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

๗. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในการทำงานและเทคนิคการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน

โดย **อาจารย์ชัชวาลย์ วงศ์สุวรรณค์**

**ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย**

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

๑. การปฏิบัติงานการระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี่ยงชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี่ยงชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตรวจสอบข้อมูลในการบันทึกข้อมูลและวิธีการเปรียบเทียบข้อมูลในระบบสารสนเทศกับประกาศเบี่ยงชีพ

๒. เทคนิคการคำนวณเงินตามช่วงอายุ การคำนวณอายุของผู้มีสิทธิรับเงินเบี่ยงชีพ เทคนิคการทำใบสำคัญรับเงินเบี่ยงชีพฯ การจัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

๓. วิธีการตรวจสอบผู้มีสิทธิรับเงินเบี่ยงความพิการในระบบสารสนเทศฯกับระบบบัตรพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๔. การจัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเงินเบี่ยงความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมตัวอย่างไฟล์ทะเบียนคุม

โดย อาจารย์ชาญ นพคุณ

ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดอุบลราชธานี

กรรมการชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แห่งประเทศไทย

มอบใบประกาศ/ปิดการฝึกอบรม

หมายเหตุ

๑) วิทยากร/ กำหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

๒) เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง

.....

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

เรื่อง “การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และการเตรียมความพร้อมการบริหารงานสวัสดิการสังคมตามนโยบายรัฐบาลและการถ่ายโอนภารกิจ”

จัดโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ร่วมกับ ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

วันที่ ๑๑ - ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท บุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ชื่อผู้เข้ารับการอบรม (นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล.....
ตำแหน่ง..... หน่วยงาน..... อำเภอ.....
จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์.....
๒. ชื่อผู้เข้ารับการอบรม (นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล.....
ตำแหน่ง..... หน่วยงาน..... อำเภอ.....
จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์.....
๓. ชื่อผู้เข้ารับการอบรม (นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล.....
ตำแหน่ง..... หน่วยงาน..... อำเภอ.....
จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์.....

ขั้นตอนการสมัคร : กรุณากรอกข้อมูลลงในใบสมัครและส่งมาทาง

Line ID : psc-stou หรือ stou-psc

ทางโทรศัพท์: ๐๒-๐๗๗-๘๓๘๘ หรือ

ทางไปรษณีย์: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๙/๙ หมู่ ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

แจ้งการส่งเอกสาร / ติดต่อสอบถามฝ่ายอบรม : ๐๖๕-๐๖๑-๒๘๒๘



วิธีชำระเงิน : ชำระค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคานี้ไม่รวมค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหารเย็น (ใบเสร็จค่าลงทะเบียนได้รับในวันฝึกอบรม) โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี

ชื่อบัญชี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มสธ.

เลขที่บัญชี ๑๔๗-๐-๒๔๕๙๘-๑

(ลงชื่อ).....ผู้แจ้งรายชื่อ

(.....)

วันที่.....

แบบฟอร์มการชำระเงิน

โครงการฝึกอบรมเรื่อง “การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และการเตรียมความพร้อมการบริหารงานสวัสดิการสังคมตามนโยบายรัฐบาลและการถ่ายโอนภารกิจ”

จัดโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ร่วมกับ ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

วันที่ ๑๑ - ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท บุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อผู้รับการอบรม (นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล.....
ตำแหน่ง.....หน่วยงาน.....จังหวัด.....
เบอร์โทรศัพท์..... โอนค่าลงทะเบียน วันที่..... เวลา..... น.

ติดสำเนาใบนำฝากค่าลงทะเบียนบริเวณนี้

กรุณาระบุวันและเวลาในการนำฝากค่าลงทะเบียนด้วยนะคะ

ขอบพระคุณค่ะ

ค่าลงทะเบียน : ชำระค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคาไม่รวมค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหารเย็น (ใบเสร็จค่าลงทะเบียนได้รับในวันฝึกอบรม)

วิธีชำระเงิน : ค่าลงทะเบียนสามารถโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี
ชื่อบัญชี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มสธ. เลขที่บัญชี ๑๔๗-๐-๒๔๕๙๘-๑

ขั้นตอนการส่งใบชำระเงิน : ผู้สมัครเข้ารับการอบรมกรูณากรอกข้อมูลครบถ้วน และนำหลักฐานการโอนเงิน (สำเนาใบนำฝาก) ติดลงบนแบบฟอร์มการชำระเงิน จากนั้นส่งเอกสารได้ทาง

Line ID : psc-stou หรือ stou-psc หรือ ทางโทรสาร: ๐๒-๐๗๗-๘๓๘๘ หรือ

ทางไปรษณีย์: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๙/๙ หมู่ ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

แจ้งการส่งเอกสาร / ติดต่อสอบถามฝ่ายอบรม : ๐๖๕-๐๖๑-๒๘๒๘

